
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจ าปี 2563 

วันที่  14  พฤษภาคม  2563  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

 
ผู้เข้าประชุม 
  
1 นางละออ   อินนารี  รองประธานสภาฯ   
2 นางปาริชาติ   พุ่มพวง  สมาชิก อบต. หมู่  1  
3 นายสมาน   ภักดีพุดซา  สมาชิก อบต. หมู่  2   
4 นายวสุ  โรยสูงเนิน  สมาชิก อบต. หมู่  2   
5 นายประสิทธิ  ปานนาค  สมาชิก อบต. หมู่  3   
6 นางบังอร   คงเสือ  สมาชิก อบต. หมู่  3  
7 นายสุบิน    ภู่เกิด  สมาชิก อบต. หมู่  4   
8 นายทม  แสนจุ้ย   สมาชิก อบต. หมู่  4   
9 นางทองปาน    จันทร์สว่าง สมาชิก อบต. หมู่  5  
10 นายเสน่ห์  ทองเทศ  สมาชิก อบต. หมู่  6  
11 นายพนม  สันติธรรม  สมาชิก อบต. หมู่  7  
12 นายถนอม  สังข์ทอง  สมาชิก อบต. หมู่  8   
13 นายนิยม  นครพิทักษ์    สมาชิก อบต. หมู่  8     
14 นางกุหลาบ  อ ่าดี   สมาชิก อบต. หมู่ 1 /เลขานุการสภาฯ 
  
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายส่ารวย  บุญช่วย  ประธานสภาฯ   
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายสันติ  สาสิงห์  นายก อบต.หนองบัว 
2. นายชัยโชค  หนูทอง  รองนายก อบต.หนองบัว 
3 นายสมหวัง  จันทร์ผ่อง  รองนายก อบต.หนองบัว 
4 นายพชร  เลื อนลอย  เลขานุการ นายก อบต.หนองบัว 
5 นายวีรภัทร  เณรศาสตร์  ผู้อ่านวยการนิคมสหกรณ์หนองบัว 
6 นายวิวัฒน์  สมหารวงค ์  ผู้อ่านวยการ รพ.สต.หนองบัว 
7 นางพัทธนันท ์ ด่อนดี  ผอ.กศน.อ่าเภอศรีนคร 
8 นายวิชญ์วิสิฐ  นิรัญญ์ธนภูวดล ครู กศน. ต่าบลหนองบัว 
9 นางพเยาว์  ชุ่มผึ้ง  รองปลัด อบต.หนองบัว 
10 นางสาวจรรยา  บารมี  ผู้อ่านวยการกองการศึกษาฯ 

/11. นายวิศณุ... 
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11 นายวิศณุ  ธรรมการุณย์  นายช่างโยธาช่านาญงาน รรก ผอ.กองช่าง 
12 นางสาวสิมาพร  กรรณิการ์ นักวิชาการคลังช่านาญการ  รรก ผอ.กองคลัง 
13 นายวันชัย  มธุระ   นักทรัพยากรบุคคลช่านาญการ  รรก  ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 
14 นายนรรัตน์   เตจามิตร  นักวิชาการสาธารณสุขช่านาญการ รรก.ผอ. กองสาธารณสุขฯ 
15 นางสาวกรภัทร  บ่ารุงศักดิ์ นักจัดการงานทั วไปช่านาญการ 
16 นางสาวชนิภา  คนบุญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
 

เวลา  09.30 น. เมื อที ประชุมพร้อมแล้ว  นางละออ  อินนารี    รองประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต่าบล ปฏิบัติหน้าที แทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว  ได้เชิญ  นางพัทธนันท์  ด่อนดี
ผอ.กศน.อ่าเภอศรีนคร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และด่าเนินการประชุมสภาฯ  ตามระเบียบวาระต่าง ๆ  
ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
 
นางละออ  อินนารี - แจ้งให้ที ประชุมทราบว่า เนื องจากวันนี้ ประธานสภาฯ ป่วยไม่สามารถเข้าร่วม  
รองประธานสภาฯ ประชุมได้ จึงได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า นางลออ  อินนารี รองประธานสภาฯ เป็น 

ประธานในการประชุมสภาฯ ในวันนี้แทน  
 

มติที่ประชุม    - รับทราบ 
    
 
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

รับรองรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563              
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม  2563 
 

นางละออ  อินนารี - เชิญเลขานุการสภาฯ องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว ชี้แจงรายละเอียด 
รองประธานสภาฯ   
 
 
 

/นางกุหลาบ... 
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นางกุหลาบ  อ่ าดี - ตามที ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที  1  
เลขานุการสภาฯ  ประจ่าปี 2563  เมื อวันที   9  มีนาคม 2563  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต่าบล 

หนองบัว  ส่าเนารายงานการประชุมก็ได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว  ขอให้ทุก
ท่านได้ตรวจสอบ ว่าถูกต้องหรือไม่ 
(ชี้แจงรายละเอียดในส่าเนารายงานการประชุมให้ที ประชุมทราบ) 

    อาศัยอ่านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ท้องถิ น พ.ศ.2547 ข้อ 33 วรรคสอง กล่าวว่า การแก้ไขถ้อยค่าในรายงานการประชุมให้
กระท่าโดยมติของที ประชุมสภาท้องถิ น ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล
หนองบัว ท่านใด จะแก้ไขเพิ มเติมรายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอ่านาจของมติสภาฯ  
แห่งนี้  เป็นผู้แก้ไขเพิ มเติม ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
ฯ หากมีข้อความใดที ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้เขเพิ มเติมก็ขอเรียนเชิญน่าเสนอต่อที 
ประชุมสภาฯ เพื อขอมติที ประชุมสภาฯ ให้แก้ไขเพิ มเติม 

 
นางละออ  อินนารี -  ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที  1   
รองประธานสภาฯ ครั้งที  1  ประจ่าปี 2563  เมื อวันที  9 มีนาคม 2563  ว่าถูกต้องหรือไม่และมีท่านใดขอ

แก้ไขหรือไม่  หากไม่มีท่านใดขอแก้ไข   
 
ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที  1    

ครั้งที  1 ประจ่าปี 2563  เมื อวันที  9 มีนาคม  2563   
 
นางละออ  อินนารี -  เมื อไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ มเติม ดิฉันจึงขอมติที ประชุมสภาฯ    
รองประธานสภาฯ ว่าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 

ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือ 
 

มติที่ประชุม  - รับรองรายงานการประชุม  12 เสียง 
     ไม่รับรอง    -  เสียง 
      งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นางละออ  อินนารี -  ที ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที ผ่านมา 
รองประธานสภาฯ  

 
/ระเบียบวาระที  3... 

 
 

 



- 4 - 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง เพื่อทราบ 
3.1  รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) รอบ 6 
เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ครั้งที่ 1                     

 
นางละออ  อินนารี - ขอเชิญฝ่ายบริหารได้รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ.2561 –  
รองประธานสภาฯ 2565) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)  ต่อที ประชุมสภาฯ 
   
นายสันติ  สาสิงห์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว       
นายก อบต.  สืบเนื องมาจาก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ 
“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเ พ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ ห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบ วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” และข้อ 30 “(5) 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทกุปี” 

    เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบ 
ดังกล่าว และมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวมากที่สุด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว  จึงได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี
ละ 2 ครั้ง รอบแรก (เดือนตุลาคม – มีนาคม) รอบที่สอง (เดือนเมษายน – กันยายน) 
ซึ่งในส่วนของรอบแรกคณะกรรมการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
แล้ว และขอให้ผู้รับผิดชอบงาน คือนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสรุปรายละเอียดให้กับ
สมาชิกสภาฯ ได้ทราบอีกครั้ง 
 

นางละออ  อินนารี - ขอบคุณท่านนายก  ต่อไปเชิญเจ้าหน้าที ผู้รับผิดชอบชี้แจง รายละเอียด 
รองประธานสภาฯ  
 

/นางสาวชนิภา... 
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นางสาวชนิภา คนบุญ - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นักวิเคราะห์ฯ  ดิฉัน ขอน่าเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น ประจ่าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563     
ซึ งรายละเอียดได้ส่งให้กับทุกท่านแล้ว จะสรุปสาระส่าคัญ คือ โครงการที บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จ านวน   30โครงการ   จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการแล้ว 10    โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ  43.48 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า   บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จ านวน   19  โครงการ   จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการแล้ว   0  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  0 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ   บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  
5  โครงการ   จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการแล้ว  0   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  0 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  
42 โครงการ   จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการแล้ว  5   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
21.74 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  10 โครงการ   จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ
แล้ว   2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  8.69 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จ านวน  11 โครงการ   จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการแล้ว  6   โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 26.09 

รวมจ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา จ านวน 117 โครงการ เป็น
โครงการที่ด าเนินการส าเร็จในปี พ.ศ. 2563 (รอบเดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 
2563)  จ านวน  23 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  19.66  ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา 
และเหลือระยะเวลาอีกหกเดือน ควรจะเร่งด าเนินการตามโครงการที่วางแผนไว้ต่อไป   

ทั้งนี้ จ านวนโครงการที่มีการด าเนินการแล้วเสร็จ มีจ านวนโครงการที่น้อย สืบ
เนื่องมาจาก จังหวัดสุโขทัยได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19))  และให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัยมีความปลอดภัย
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรอื โรคโควิด 19 (Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19))  ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย  ประกอบกับประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยงด
กิจกรรมรวมคน  ประชาชน  ที่มีการรวมกันค่ะ  

/ผลส ารวจ... 
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ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานและการบริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ประชาชนผู้ตอบ 
แบบสอบถาม จ านวน 100 คน ผลการส ารวจความพึงพอใจ สรุปได้ดังนี้ 

    
ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 61% 39% 0% 
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

 63% 37% 0% 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

62% 38% 0% 

4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

26% 74% 0% 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ / 
กิจกรรม 

22% 78% 0% 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 30% 70% 0% 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
ประชาชนในท้องถ่ิน 

78% 22% 0% 

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 64% 36% 0% 
9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 72% 28% 0% 

 
 
นางละออ  อินนารี - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีเรื องจะซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ  
 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 
 
 
 

/3.2 การจัดเก็บ... 
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3.2  การจัดเก็บขยะภายในต าบลหนองบัว 
 

นางละออ  อินนารี  - ขอเรียนเชิญท่านนายก อบต.หนองบัว  ได้ชี้แจงค่ะ 
รองประธานสภาฯ   
 
นายสันติ  สาสิงห ์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ด้วยปัจจุบัน อบต.หนองบัว 
นายก อบต. ได้มีรถขยะ ซึ งได้รับมอบมาจากเทศบาลเมืองสมุทรปราการ จ่านวน 1 คัน ตามทะเบียน

พัสดุครุภัณฑ์ อบต.หนองบัว เมื อวันที  24 กุมภาพันธ์ 2558  แต่ด้วยรถขยะที มีการใช้
งานมาแล้ว และประกอบกับจอดไว้ไม่ได้ใช้งานตั้งแต่รับมอบ ท่าให้สภาพรถขยะ ณ 
ขณะนี้ มีสภาพที ไม่พร้อมใช้งาน อบต.หนองบัว จึงมีความประสงค์จะขอปรับปรุงรถขยะ
ให้สามารถใช้งานได้ เพื อใช้ในกิจการภายในต่าบลหนองบัว จึงขอแจ้งให้ทางสภาฯ อบต.
หนองบัว ได้รับทราบ ทั้งนี้จะมีการจัดท่ารายละเอียดโครงการการปรับปรุงซ่อมแซมรถ
ขยะ เพื อด่าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป   

 
ที่ประชุม  - ทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.1  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563                     

 
นางละออ  อินนารี  - ขอเรียนเชิญท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับฯ ต่อที ประชุมสภาฯ  เพื อให้ 
รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ.  

2561 – 2565) เพิ มเติมและเปลี ยนแปลง ครั้งที  3/2563 เชิญค่ะ 
 

นายสันติ  สาสิงห ์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
นายก อบต. ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น (ฉบับที  3) พ.ศ. 

2561 
ข้อ  ๒๒  เพื อประโยชน์ของประชาชน  การเพิ มเติมแผนพัฒนาท้องถิ น  ให้

องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ นด่าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้  
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ นจัดท่าร่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ น ที เพิ มเติมพร้อมเหตุผลและความจ่าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ น  
 

/(2) คณะกรรมการ... 
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(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ นและประชาคมท้องถิ นพิจารณาร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ นที เพิ มเติม  ส่าหรับองค์การบริหารส่วนต่าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ นที เพิ มเติมให้สภาองค์การบริหาร ส่วนต่าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต่าบลและองค์การบริหารส่วนต่าบล   พ.ศ.  2537  ด้วย  

   เมื อแผนพัฒนาท้องถิ นที เพิ มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที ผู้บริหารท้องถิ นประกาศใช้   

 ข้อ  ๒๒/๒  ในกรณีการเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ นที เกี ยวกับ 
โครงการ พระราชด่าริ  งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล  และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอ่านาจของผู้บริหารท้องถิ น  ส่าหรับองค์การบริหารส่วน
ต่าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ นที เพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต่าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต่าบล  และองค์การบริหาร
ส่วนต่าบล  พ.ศ. 2537  ด้วย  และเมื อแผนพัฒนาท้องถิ นที เพิ มเติมหรือ เปลี ยนแปลง
ได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน นับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบการเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ นดังกล่าว 

และมอบหมายให้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดใน 
        ส่วนที เกี ยวข้องต่อไปครับ 

 
 

นางสาวชนิภา  คนบุญ - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว ผู้เข้าร่วม       
นักวิเคราะห์ฯ  ประชุมทุกท่านค่ะ  ดิฉันขอชี้แจงต่อที ประชุมดังนี้  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็น
ระยะเวลาห้าปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงนั้น รวมทั้งวาง
แนวทางเพ่ือให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เมื่อวันที่ ๑๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ไปแล้วนั้น แต่การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

/ดังนั้นองค์การ... 
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ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/๒๕๖๓  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน  ซึ งรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ มเติม
เปลี ยนแปลง ครั้งที  3/2563  ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดตามเอกสาร และขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายละเอียดไปพร้อมกัน ตามเอกสารในมือทุกท่านค่ะ 

   รายละเอียดโครงการพัฒนา  จ่านวน 1 โครงการ  
   ยุทธศาสตร์ที  2 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้่า 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1. โครงการเพื อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งต่าบลหนองบัว  
งบประมาณ ขอรับการสนับสนุนจากอ่าเภอศรีนคร  
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
ขออนุมัติเพิ มรายการโดยกองสาธารณสุขและสิ งแวดล้อม จ่านวน 2 รายการ จึงขอ
อนุญาตให้ กองสาธารณสุขฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดค่ะ 

 
นางละออ  อินนารี  - เชิญเจ้าหน้าที กองสาธารณสุขฯ ชี้แจงค่ะ 
รองประธานสภาฯ   
 
นายนรรัตน์  เตจามิตร  - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว ผู้เข้าร่วม    
นักวิชาการสาธารณสุข ประชุมทุกท่านครับ  ผมขอชี้แจงต่อที ประชุมดังนี้  

บัญชีครุภัณฑ์   ปีงบประมาณ  2563   ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส่านัก
งบประมาณ  ฉบับเดือนธันวาคม 2562 
จ่านวน 2 รายการ  ประกอบด้วย 
1. เครื องเสียงภาคสนาม แบบขยายเสียงกลางแจ้ง ส่าหรับงานประชาสัมพันธ์  

ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์  จ่านวน  1  ชุด งบประมาณ  24,000  บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้               
   ประกอบด้วย :  ตัวเครื อง  ไมโครโฟน  เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด ได้แก่  
อินเวอร์เตอร์ ,เครื องขยายเสียง ,ฮอร์นพร้อมยูนิต ,ล่าโพง ,คอนเดนเซอร์ ,สาย
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  เพื อใช้ในการปฏิบัติงาน   

2.  ล่าโพงบลูทูธแบบพกพา ส่าหรับงานประชาสัมพันธ์ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จ่านวน 1 
ชุด งบประมาณ 12,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ล่าโพงบลูทูธแบบพกพา พร้อมไมโครโฟน  เพื อใช้ในการปฏิบัติงาน  
งานประชาสัมพันธ์ 

/นางละออ... 
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นางละออ  อินนารี  - ตามที นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที สาธารณสุขฯ  ไดช้ี้แจงราย 
ประธานสภาฯ     รายละเอียดไปดังกล่าวข้างต้น มีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อซักถามไหมค่ะ เชิญค่ะ 
 
มติที่ประชุม - รับทราบพิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ น เพิ มเติม  

ครั้งที  3/2563 ครั้งนี้โดยเอกฉันท์ 13 เสียง   
(รายละแผนพัฒนาฯ ตามเอกสารแนบท้าย) 

 
   
    4.2  พิจารณาการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

 
นางละออ  อินนารี - ตามที   นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว จึงได้ยื นญัตติต่อ 
รองประธานสภาฯ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

ต่าบลหนองบัวพิจารณาการโอนและแก้ไขเปลี ยนแปลงงบประมาณโดยขอให้นายก
องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว ได้ชี้แจงต่อที ประชุมสภาฯ ค่ะ 
 

นายสันติ  สาสิงห์ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน   
นายก อบต.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ น พ.ศ.2541  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ ายในหมวดคาครุภัณฑ ที ดินและ

สิ งก่อสร้าง ที ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม่  
ให้เป็นอ่านาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ น 

ข้อ 29  การแก้ไขเปลี ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดคาครุภัณฑ
ที ดินและสิ งก่อสรง ที ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี ยน หรือเปลี ยนแปลงสถานที 
ก่อสร้างให้เป็นอ่านาจอนุมัติของสภาท้องถิ น 

ซึ งรายละเอียดขอโอนและแก้ไขเปลี ยนแปลงงบประมาณผมขอมอบหมายให้
ผอ.กองช่าง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในส่วนที เกี ยวข้อง ครับ  

 
 
 
 
 
 

/กองช่าง... 
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กองช่าง 
นายวิศณุ ธรรมการุณย์ - เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครีบ ผมขอชี้แจง 
นายช่างโยธา              รายละเอียดการโอนและแก้ไขเปลี ยนแปลงเลี ยนแปลงงบประมาณ จ่านวน 2  ประเด็น 

คือ 
1. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ตามที องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ไปแล้วนั้น  
เนื องจากงบประมาณที ตั้ง  ไว้ไม่เพียงพอในการเบิกจ่ายหรือการตั้งจ่ายเป็น
รายใหม่จึงขอเสนอต่อสภาฯ เพื อพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ดังนี้    
1.1 โอนลด   จ่านวน  2 รายการ  เป็นเงิน   85,000 บาท 

1.1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทั วไปเกี ยวกับเคหะและชุมชน 
งบบุคลากร  หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ่า) 
ปะเภทรายจ่าย เพื อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วน
ต่าบล  
งบประมาณก่อนอนุมัติ  281,660 บาท   
โอนลด  15,000 บาท   
งบประมาณหลังโอน  266,660 บาท 

1.1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทั วไปเกี ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน  หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
ปะเภทรายจ่าย เพื อจ่ายเป็นค่าเครื องเจาะคอนกรีตระบบ
ไฟฟ้า 
งบประมาณก่อนอนุมัติ  70,000 บาท  
 โอนลด  70,000 บาท  งบประมาณหลังโอน  0 บาท 
 

     โอนเพิ่ม   จ่านวน  1  รายการ  เป็นเงิน  85,000 บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารงานทั วไปเกี ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน  หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์ส ำรวจ 
ปะเภทรายจ่าย เพื อจ่ายเป็นค่าเครื องเจาะคอนกรีตระบบ
ไฟฟ้า 

/1.2 โอนลด... 
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1.2 โอนลด   จ่านวน  1 รายการ  เป็นเงิน   21,000 บาท 
1.2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารงานทั วไปเกี ยวกับเคหะและชุมชน 
งบบุคลากร  หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ่า) 
ปะเภทรายจ่าย เพื อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วน
ต่าบล  
งบประมาณก่อนอนุมัติ  266,660 บาท   
โอนลด  21,000 บาท   
งบประมาณหลังโอน  245,660 บาท 
 

     โอนเพิ่ม   จ่านวน  1  รายการ  เป็นเงิน  21,000 บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารงานทั วไปเกี ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน  หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์ 
ปะเภทรายจ่าย เพื อจ่ายเป็นค่าเครื องตบดิน 

 
2. ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2563  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ของกองช่าง 

ตามที  กองช่าง  ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั วไปเกี ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์  
จากข้อความเดิม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั วไปเกี ยวกับเคหะและชุมชน  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์อ่ืนๆ  เครื องเจาะคอนกรีตพร้อมระบบไฟฟ้า 
ข้อความใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั วไปเกี ยวกับเคหะและชุมชน  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส ำรวจ  เครื องเจาะคอนกรีตพร้อมระบบไฟฟ้า 
 

 
นางละออ  อินนารี - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือสงสัย  เรื องใดเชิญซักถามหรืออภิปรายได้เลย 
รองประธานสภาฯ  
  
นางละออ  อินนารี - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ มเติม ขอมติที ประชุมด้วยค่ะ 
รองประธานสภาฯ  

/มติที ประชุม... 
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มติที่ประชุม  - มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติให้โอนและแก้ไขเปลี ยนแปลงงบประมาณ ดังกล่าว  

ครั้งนี้โดยเอกฉันท์ 13 เสียง  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
 
 

.ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

5.1  รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ  ผู้น าชุมชน     
      และประชาชน 

 
นายวีรภัทร เณรศาสตร์ - ขอประชาสัมพันธ์และน่าเสนอเรื องให้สภา อบต.หนองบัวได้รับทราบ จ่านวน 3 เรื อง 
ผอ.นิคมสหกรณ์ฯ ดังนี้  ครับ 

1. การขออนุญาตใช้ที ดินในเขตนิคมสหกรณ์หนองบัว ตามที วัดหนองบัวได้ขอ
อนุญาตใช้ที ดินในเขตนิคมสหกรณ์  โดยมีสหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จ่ากัด เป็นผู้ขอ
อนุญาต  จ่านวน 20 ไร่ สัญญาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที ดินในเขตนิคมสหกรณ์  และจะ
สิ้นสุดสัญญาวันที   13 กรกฎาคม 2563  ซึ งสัญญาที ท่าไว้มีก่าหนดระยะเวลา 5 ปี  ซึ ง
ตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ การต่อสัญญาสามารถด่าเนินการได้ก่อนสิ้นสัญญา 
อย่างน้อย  60  วัน  และตามระเบียบฯ ต้องน่าเรื องเสนอต่อที ประชุมสภาท้องถิ นทราบ 
เพื อบันทึกรายงานการประชุมใช้เป็นเอกสารหลักฐานเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
กลั นกรองระดับจังหวัดพิจารณาต่อไป  

และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานได้ทราบ ว่าหน่วยงานที อยู่ในเขต
นิคมฯ การขออนุญาตการใช้ที ดินในเขตนิคมฯ ตามระเบียบฯ จะมีขณะกรรมการ
กลั นกรองระดับจังหวัด ซึ งให้ความส่าคัญในระดับท้องถิ น หากมีหน่วยงาน อปท. ให้
น่าเข้าที ประชุมสภาฯ ด้วย  ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) เพื อทราบ ประกอบด้วย การ
ต่อสัญญา หรือเรื องพ้ืนที ท่าการเกษตรทั วไป  2) การสร้างสิ งปลูกสร้างอื นๆ ที ไม่
เกี ยวข้องกับการเกษตร ต้องได้รับการอนุญาตจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก่อน  โดย
ขอท่าเรื องผ่านกรมสหกรณ์ เพื อจัดส่งเอกสารที เกี ยวข้องในการขอด่าเนินการ ซึ งต้อง
ผ่านคณะกรรมการที เกี ยวข้องในเรื องดังกล่าวต่อไป โดยเฉพาะสิ งที มีผลกระทบต่อ
สิ งแวดล้อม จะต้องมีการประชาคม เพื อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่ามีผลกระทบ
ต่อสิ งแวดล้อม การท่าการเกษตรหรือไม ่

 
 
 
 

/2. การส่งเสริม... 
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2. การส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตนิคมสหกรณ์ ขณะนี้กรมสหกรณ์ฯ มี

โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรจัดท่าโรงเรือนเกษตรกร และได้สนับสนุน
โรงเรียนบ้านหนองบัว โดยมีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการและผู้ที เกี ยวข้อง เพื อ
ด่าเนินการตามโครงการ  และเพื อน่าโครงการดังกล่าวเข้าสู่เรื องความมั นคงด้านอาหาร
ของต่าบลหนองบัว หากหน่วยงานใดมีแผนงานสนับสนุนในเรื องดังกล่าว ซึ งเป็นการ
สนับสนุนในเรื องการปลูกผักที มีความปลอดภัย และมีการสร้างมาตรฐานของผัก
ปลอดภัยต่อไป  

3. สืบเนื องมากจากภัยแล้ง  มีการส่ารวจความต้องการเรื องการใช้ปั้มน้่าระบบ
โซลาเซล ในเขตนิคมฯ ต.หนองบัว ได้เสนอไปจ่านวน 33 แห่ง 33 ราย ทั้งนี้ตามเงื อนไข
ต้องมีแหล่งน้่าเดิมอยู่แล้ว และมีการสมทบงบประมาณ 30% ของจ่านวนงบประมาณ
ด่าเนินการ ทั้งนี้เพื อประชาสัมพันธ์หากมีหน่วยงานที มีแผนงาน หรือสามารถสนับสนุน
ร่วม  

 
นายวิวัฒน์ สมหารวงค์ - แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื องโรคไวรัสโคโรนา  ขณะนี้มีจ่านวนผู้ติดเชื้อจ่านวนลดลง และ 
ผอ.รพ.สต.หนองบัว ในพ้ืนที ไม่พบผู้ป่วย ทั้งนี้ทุกท่านยังคงต้องรักษามาตรการตามประกาศของกระทรวง 

สาธารณสุข  เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้่า และ
สบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ หลีกเลี ยงการอยู่ในสถานที แออัด ไม่ใช้ของส่วนตัว
ร่วมกับผู้อื น ไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไอ จาม รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน  ซึ งขณะนี้ 
พรก.ฉุกเฉิน ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ จึงขอให้ทุกคนยังคงรักษามาตรการเพื อป้องกันการ
เจ็บป่วยจากโรคไวรัสโคโรนา   
 

นายวิชญ์วิสิฐ  นิรัญญ์ธนภูวดล - แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื อง กศน.ต่าบลหนองบัว จะด่าเนินการจัดฝึกอบรม  
ครู กศน. ต.หนองบัว เพื อส่งเสริมอาชีพและการเรียนรู้ของประชาชนต่าบลหนองบัว จะด่าเนินการจ่านวน 4  

หมู่บ้าน รวมถึง รพ.สต. หนองบัว คือ หมู่ที  1,4,5 และหมู่ที  8 เป็นการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับผู้ที ว่างงานหรือผู้ที มีความสนใจหารายได้เสริม 

 
นางพัทธนันท์  ด่อนดี - ตามที  ครู กศน.ต่าบลหนองบัว ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมของ  
ผอ.กศน.อ.ศรีนคร กศน.ต่าบลหนองบัวแล้วนั้น ดิฉันขอประชาสัมพันธ์ว่า เนื องจากสถานการณ์โรคโคโรนา  

หรือโควิด 19  นั้น  กศน. มีบทบาทหน้าที ในการจัดการศึกษานอกระบบ ซึ งมีการเลื อน
เปิดภาคเรียน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือเริ มเปิดวันที  1 กรกฎาคม 2563 และท่าน
ใดมีความประสงค์จะเข้ารับการศึกษา สามารถสมัครได้ที  กศน.ต่าบลหนองบัวค่ะ 
 

 
/นางพเยาว์... 
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นางพเยาว์  ชุ่มผึ้ง - แจ้งเรื อง ว่าได้รับการประสานงานจากปลัดอ่าเภอประจ่าต่าบลหนองบัว ว่าจะมีการ 
รองปลัด อบต.   ประชุมคณะท่างานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยต่าบลหนองบัวได้รับ 

เลือกให้เป็นต่าบลน่าร่อง  การประชุมของคณะกรรมการฯ ครั้งนี้ เพื อค้นหาครอบครัว
หรือผู้ที ติดยาเสพติด ที มีความสมัครใจเข้ารับการบ่าบัดดูแล เข้ารับการรักษาตาม
กระบวนการต่อไป   ซึ งจะขอใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว    
ในวันที  15 พฤษภาคม 2563  ผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 30 คน  จึงขอแจ้งท่านคณะ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบ   
 

นางสาวจรรยา บารมี - แจ้งการด่าเนินการเรื องอาหารกลางวันส่าหรับเด็กในสังกัด ที มีผลกระทบจาก 
ผอ.กองการศึกษาฯ  สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา  ท่าให้ปิดโรงเรียน ได้ด่าเนินการตามระเบียบและ

หนังสือสั งการ เพื อจัดส่งอาหารให้กับเด็กนักเรียนแล้ว รวมถึงอาหารเสริมนม ทั้งนี้จะ
ด่าเนินการเปิดการเรียนการสอนในวันที  1 กรกฎาคม 2563  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ได้ด่าเนินการจัดประชุมผู้ปกครองเพื อรับทราบ
ด้วยสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา ท่าให้เลื อนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเรื อง
งบประมาณรายหัว ทั้งนี้จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบต่อไป 

 
นายนรรัตน์  เตจามิตร - แจ้งว่า ตามหนังสือส่านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ได้พิจารณาสถานการณ์ 
นักวิชาการสาธารณสุขฯ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ได้มีมติให้เป็นเรื องวาระแห่งชาติ ท่าให้มี 

หน่วยงานราชการต่างๆ ทีเกี ยวข้อง ลงพ้ืนที เพื อเข้ามาประสานงานกับท้องที  ท้องถิ น   
ในเรื องให้ความช่วยเหลือ เยี ยวยา ที ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา  

โครงการขยะเปียก หากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาได้คลี คลายลงหรือมีการผ่อน
ปรนตามมาตรการแล้ว จะด่าเนินการตามแผนด่าเนินการต่อไป และจะแจ้งให้ผู้น่าท้องที  
ท้องถิ น ผู้ที เกี ยวข้องทราบต่อไปครับ 

 
นายทม  แสนจุ้ย  - สอบถามเรื องการส่ารวจพ้ืนที เพื อขุดเจาะบ่อบาดาลเพื อช่วยเหลือเกษตรเกี ยวกับ  
ส.อบต. ม.4  ปัญหาภัยแล้ง ในพ้ืนที   
 
นายสันติ  สาสิงห์ - สืบเนื องจาก กรมทรัพยากรน้่าบาดาล ได้ติดต่อประสานงานมาเพื อขอทราบข้อมูล 
นายก อบต.หนองบัว ความต้องการ การรับความช่วยเหลือเกี ยวกับการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื อการเกษตร เพื อ 

ช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยแล้งของประชาชนในพ้ืนที  ขอให้ทางเจ้าหน้าที ชี้แจง
ครับ  

 
 

/นางพเยาว์... 
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นางพเยาว์  ชุ่มผึ้ง - ขอชี้แจงเพิ มเติม ตามที กรมทรัพยากรน้่าบาดาล  ได้ประสานงานเบื้องต้น  
รองปลัด อบต.  เพื อส่ารวจพื้นที ก่อนจะเข้าด่าเนินโครงการว่าพ้ืนที มีความพร้อมหรือไม่ หากพ้ืนที มี 

ความพร้อม พื้นที ดังกล่าวสามารถใช้ได้ตามระเบียบ กฎหมาย หรือไม่  เพื อเก็บรวบรวม
ข้อมูลน่าเสนอเป็นโครงการ ต่อไป  ทั้งนี้  กรณีการด่าเนินโครงการต่างๆ ในที 
สาธารณประโยชน์ ต้องด่าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั งการที เกี ยวข้อง
ในเรื องดังกล่าว 

  กรณีการขอขุดเจาะบ่อบาดาลเพื อการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
เกี ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพ้ืนที  อบต.หนองบัว นั้น นายก อบต. หนองบัว มี
อ่านาจการอนุมัติ อนุญาต สั งการ ตามอ่านาจหน้าที   ภายใต้เงื อนไข ระเบี ยบ 
หลักเกณฑ์และหนังสือสั งการ ที เกี ยวข้อง คือ  

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส่าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553 หมวด 3 การใช้
ประโยชน์  ข้อ 7 นายอ่าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นไม่มีอ่านาจใช้ หรือยินยอม
ให้บุคคลอื นใช้ที ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส่าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เว้นแต่
จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที ดิน 
กฎหมายอื นที เกี ยวข้อง และระเบียบที กระทรวงมหาดไทยก่าหนด  

อปท. มีอ่านาจหน้าที  ในเรื องที สาธารณะ  คือ ดูแล บ่ารุงรักษา หากมีการขอ
เพื อใช้ปลูกสร้าง ถาวร หรือไม่ถาวร ให้ด่าเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด และมีการมอบอ่านาจต่อมายังนายอ่าเภอหรือไม่ ตามระเบียบฯ   

2. หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่ง
น้่า เพื อให้ อปท. ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
เกี ยวกับการขุดลอกแหล่งน้่าสาธารณประโยชน์ที ตื้นเขิน พ.ศ. 2547  

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  3) พ.ศ. 2561  อปท. ต้อง
ด่าเนินการก่าหนดแผนพัฒนา ให้เป็นไปตามระเบียบแผน  ก่าหนดว่า โครงการพัฒนา 
หมายความว่า โครงการที ด่าเนินการจัดท่าบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะ
เพื อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที ก่าหนดไว้   

ทั้งนี้  อปท. ต้องตรวจสอบเกี ยวกับแผนงานโครงการ  ว่าปรากฏแผนงาน
โครงการดังกล่าวในแผนพัฒนาท้องถิ น หรือไม่ หากไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ น ต้อง
ด่าเนินการเพิ มเติมแผนพัฒนาท้องถิ น โดยกระบวนการจัดท่าหรือเพิ มเติม ต้องจัดให้มี
การประชาคม เพื อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนด่าเนินโครงการ  และเพื อให้
เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที เกี ยวข้อง 

 
นางกุหลาบ  อ่ าดี - สอบถามกรณีเกิดวาตภัย ลมพัดบ้านพัง รวมถึงคอกเลี้ยงสัตว์ โรงจอดรถ ด้วยหรือไม่ 
ส.อบต. ม.1  

/นายสันติ... 
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นายสันติ  สาสิงห์ - ขอให้รองปลัด อบต.หนองบัว เป็นผู้ชี้แจงแทนครับ 
นายก อบต.   
 
นางพเยาว์  ชุ่มผึ้ง - กรณีเกิดเหตุวาตภัยหรือภัยสาธารณะที ฉุกเฉิน ให้ อปท.สามารถให้ความช่วยเหลือ 
รองปลัด อบต.  ภายใต้ขอบเขต อ่านาจหน้าที  กฎหมาย และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

ค่าใช้จ่ายเพื อช่วยเหลือประชาชน  พ.ศ. 2560  การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้  
จะต้องด่าเนินการในขอบเขตอ่านาจหน้าที  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นตาม
กฎหมาย  โดยค่านึงถึงสถานะทางการคลัง และความจ่าเป็น เหมาะสม แบ่งเป็น 2 กรณี 
คือ  

1) ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นใดเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที ของตน  และ
ต้อง ด่าเนินการช่วยเหลือโดยฉับพลันทันที  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นนั้นสามารถ
ให้ความช่วยเหลือได้ ภายในขอบอ่านาจหน้าที ตามกฎหมาย  โดยไม่ต้องเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา  

2) ในกรณีการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  ส่าหรับการ
ให้ความช่วยเหลือ เพื อเยียวยาและฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  หรือการป้องกันและระงับ โรคติดต่อต้องเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
ก่อน 

ตัวอย่างเช่น  พ้ืนที หมู่ที  3 ต่าบลหนองบัว เกิดวาตภัย ลมพัดท่าให้คอกเลี้ยง
สัตว์ เสียหายโดยลมพัดหลังคาสังกะสีพัง จ่านวน 1 หลัง  อบต.หนองบัว ได้ด่าเนินการ 
พิจารณาให้ความช่วยเหลือรายดังกล่าว   

ทั้งนี้  จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้น่าท้องที  ท้องถิ น ทราบ  หากเกิดเหตุได้รับ 
ความเดือนร้อนในเรื องต่างๆ  ให้สามารถเขียนแบบค่าร้องได้โดยตรงที  ส่านัก/กอง อบต.
หนองบัว  ในเรื องที ได้รับความเดือดร้อนได้โดยตรง พร้อมทั้งเอกสารที เกี ยวข้อง  เพื อ
ลดระยะเวลาการท่างานให้รวดเร็วขึ้น และแก้ไขปัญหาได้ทันถ่วงที ค่ะ  

 
นายวันชัย  มธุระ - ขอชี้แจงเพิ มเติม จากท่านรองปลัด อบต. ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบ
นักทรัพยากรบุคคล ความเดือนร้อนของประชาชนหมู่ที  3  ที ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาวาตภัย ลมพัด 

ท่า ให้คอกเลี้ยงสัตว์เสียหาย นั้น ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556   

ข้อ 5 การจ่ายเงินทดรองราชการเพื อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้
ปฏิบัติ  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข และอัตราดังต่อไปนี้   

5.1 ด้านการด่ารงชีพ ให้ด่าเนินการช่วยเหลือเป็นสิ งของหรือจ่ายเป็นเงิน โดย
ค่านึงถึง สภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสม ดังนี้   

 
/5.1.6 ค่าวัสดุ... 
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5.1.6 ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าว โรงเรือนส่าหรับเก็บพืชผลและ 
คอกสัตว์ ที ได้รับความเสียหาย เท่าที จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 5,000 บาท   

ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินฯ อบต.หนองบัว จะเร่งด่าเนินการโดยเร็ว และจะ
ประชุมคณะกรรมการฯ ในวันพรุ่งนี้ เพื อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์
ต่อไปครับ 

 

นายประสิทธิ  ปานนาค - ขอให้ทาง ส่านักงาน อบต.หนองบัว ได้ดูแลให้มี เต็นส์ เพื อใช้งานภายในให้พอเพียงต่อ 
ส.อบต. ม.3  การใช้งาน  

- ขอให้ รร.อนุบาลต่าบลหนองบัว ได้ดูแลสนามหญ้าที หน้า รร. อนุบาล ให้มีสภาพที ดี
อยู่เสมอ  เพราะทาง อบต.หนองบัว ได้ใช้งบประมาณในการด่าเนินการก่อสร้างไปแล้ว 
ควรดูแลเพื อไม่ให้เกิดความเสียหาย 

 

นางพเยาว์  ชุ่มผึ้ง - ขออนุญาต ตอบท่าน สมาชิก หมู่ที  3 กรณีเต็นท์ เป็นครุภัณฑ์สนาม เดิม อบต. 
รองปลัด อบต.  หนองบัว  มีเต็นท์สนามใช้งาน จ่านวน 1 หลัง  แต่เกิดเหตุ วาตภัย ลมพัดในพ้ืนที  ท่าให้ 

เต็นท์ เสียหายใช้งานไม่ได้  ทั้งนี้จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที ส่านักงานปลัด ด่าเนินการ
ส่ารวจ ตรวจสอบ และตั้งงบประมาณเพื อให้การใช้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ 
ตามระเบียบต่อไป  

 
  นางละออ  อินนารี  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว   ได้กล่าวขอบคุณที ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว  และปิดการประชุมเวลา  12.30 น. 

 
 
 

         (ลงชื อ)................ ........................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                 (นางกุหลาบ  อ ่าดี) 

                                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว 
 

(ลงชื อ)............ .............................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายนิยม     นครพิทักษ์) 
         ประธานกรรมการ 
 
(ลงชื อ)............ ..........................ผู้ตรวจรายงาน            (ลงชื อ)......... ............................ผู้ตรวจรายงาน 
          (นายวสุ     โรยสูงเนิน)       (นางละออ     อินนารี) 
                 กรรมการ      กรรมการ 
สภา อบต.หนองบัว  รับรองรายงานการประชุมสภาฯแล้วเมื อ.สมัยสามัญ สมัยที  3 ครั้งที  1 ลงวันที  5 สิงหาคม 
2563 

 

           ผู้รับรองรายงานการประชุม 

          (นายส่ารวย   บุญชว่ย)   
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว 
 


